

เจ้าภาพแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (พร้อมคำย่อ)

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	คำย่อ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผจ.งป. รับผิดชอบ
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ			
1	รายการบุคลากรภาครัฐ	แผนบุคลากร ภาครัฐ	สกพ.	ผย.จ.งป.
	รวมแผนงานพื้นฐาน 3 ผลผลิต/ 1 โครงการ			
1	ผลผลิต การถวายความปลออดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	ผ.ถ.ภ.	สย.ศ.ตร.ด้านแผน/สงป. (งป.)ด้าน งาม.	กลุ่มงาน งาม.
	กิจกรรม : การถวายความปลออดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	ถ.ภ.	สย.ศ.ตร.	กลุ่มงาน งาม.
2	ผลผลิต การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน	ผ.บังคับใช้	สย.ศ.ตร.ด้านแผน/สงป. (งป.)ด้าน งาม.	ผจ.งป.1 งาม.
	กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	บังคับใช้	สงป.(งป.)	ผจ.งป.1 งาม.
	กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	นิติเวช	รพ.ตร.	ผว.ช.งป.
	กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	สพฐ.	สพฐ.ตร.	ผจ.งป.3 งาม.
	กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	ผลิต	บ.ช.ศ.	ผจ.งป.2 งาม.
	กิจกรรม : การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	สอบสวน	กม.ค.	ผจ.งป.3 งาม.
	กิจกรรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เทคโนโลยี	สทส.	ผจ.งป.2 งาม.
	กิจกรรม : การให้บริการสุขภาพ	สุขภาพ	รพ.ตร.	ผว.ช.งป.
3	ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	มั่นคง	สย.ศ.ตร.ด้านแผน/สงป. (งป.)ด้าน งาม.	ผจ.งป.4 งาม.
	กิจกรรม : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	สตม.	สตม.	ผจ.งป.3 งาม.
	กิจกรรม : การรักษาความปลออดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	ทท.	บ.ช.ทท.	ผจ.งป.3 งาม.
	กิจกรรม : การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	ป.ส.	บ.ช.ป.ส.	ผจ.งป.4 งาม.
	กิจกรรม : การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	ม.ค.	บ.ช.ต.ช.ด.	ผจ.งป.4 งาม.
	กิจกรรม : การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลออดภัยบุคคลสำคัญ	ข่าว	บ.ช.ส.	ผจ.งป.4 งาม.
	กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	เฉพาะทาง	บ.ช.ก.	ผจ.งป.2 งาม.
	กิจกรรม : การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ป.ท.ส.	บ.ช.ก.(บก.ป.ท.ส.)	ผจ.งป.2 งาม.
	กิจกรรม : การรักษาความปลออดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	น่านน้ำ	บ.ช.ก. (บก.ร.น.)	ผจ.งป.2 งาม.
	กิจกรรม : การสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	ปปป.	บ.ช.ก.(บก.ปปป.)	ผจ.งป.2 งาม.
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	ค.จ.ช.ต.	ภ.9 (จชต.)	ผจ.งป.4 งาม.
	กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	จชต.	ภ.9 (จชต.)	ผจ.งป.4 งาม.
	รวมแผนงานยุทธศาสตร์ 3 โครงการ			
1	โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน	ย.มีส่วนร่วม	สย.ศ.ตร.	ผย.จ.งป.
	กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	ความสงบ	สย.ศ.ตร.(ผอ.)	ผย.จ.งป.
2	โครงการจัดหาชุดโพรกอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ย.ชุดโ	สกบ.	กลุ่มงาน งาม.
	กิจกรรม : จัดหาชุดโพรกอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ชุดโ	สกบ.	กลุ่มงาน งาม.
3	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	ย.ปฏิรูป	สกพ.	ผว.ช.งป.
	กิจกรรม : การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย	ปฏิรูปสอบสวน	กม.ค.ด้านแผน/ สงป.(งป.)ด้าน งาม.	ผจ.งป.3 งาม.
	กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พิกอาศัย	ปฏิรูปที่พัก	สกพ.(สก.)	ผย.จ.งป.
	กิจกรรม : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา	ปฏิรูปการศึกษา	บ.ช.ศ.	ผจ.งป.2 งาม.

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	คำย่อ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผัง.ป.จ. รับผิดชอบ
	รวมแผนงานบูรณาการ 11 แผนงาน			
1	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		ภ.9 (จชต.)	ผังป.4 งบ.
1.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	บูร จชต.	ภ.9 (จชต.)	ผังป.4 งบ.
	กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	รปภ.จชต.	ภ.9 (จชต.)	ผังป.4 งบ.
	กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คดีมั่นคง	ภ.9 (จชต.)	ผังป.4 งบ.
1.2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	บูร คุณภาพชีวิต	ภ.9 (จชต.)	ผังป.4 งบ.
	กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คุณภาพชีวิต	ภ.9 (จชต.)	ผังป.4 งบ.
2	แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์		บช.ก.(บก.ปคม.)	ผังป.2 งบ.
2.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์	บูร ค้ามนุษย์	บช.ก.(บก.ปคม.)	ผังป.2 งบ.
	กิจกรรม : ป้องกัน ปราบปราม ดำเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	ปราบปรามค้ามนุษย์	บช.ก.(บก.ปคม.)	ผังป.2 งบ.
	กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	เพิ่ม ปสภ.ค้ามนุษย์	บช.ก.(บก.ปคม.)	ผังป.2 งบ.
	กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี	ความรู้ค้ามนุษย์	บช.ก.(บก.ปคม.)	ผังป.2 งบ.
3	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		บช.ปส.	ผังป.4 งบ.
3.1	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	บูร สร้างภูมิ	บช.ปส.	ผังป.4 งบ.
	กิจกรรม : การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน ประถมศึกษา และมีธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	สร้างภูมิคุ้มกัน	บช.ปส.	ผังป.4 งบ.
	กิจกรรม : จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา	จัดระเบียบสังคม	บช.ปส.	ผังป.4 งบ.
3.2	โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด	บูร ปราบปรามปส.	บช.ปส.	ผังป.4 งบ.
	กิจกรรม : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	บูร สกัดกั้น	บช.ปส.	ผังป.4 งบ.
4	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		สตม.	ผังป.3 งบ.
4.1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	บูร พื้นฐานเศรษฐกิจพิเศษ	สตม.	ผังป.3 งบ.
	กิจกรรม : พัฒนาคณะทำงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	สถานที่เศรษฐกิจพิเศษ	สตม.	ผังป.3 งบ.
4.2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	บูร เสริมเศรษฐกิจพิเศษ	สตม.	ผังป.3 งบ.
	กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เสริมเศรษฐกิจพิเศษ	สตม.	ผังป.3 งบ.
5	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		สตม.	ผังป.3 งบ.
5.1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	บูร สถานที่ EEC.	สตม.	ผังป.3 งบ.
	กิจกรรม : พัฒนาคณะทำงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	สถานที่ EEC.	สตม.	ผังป.3 งบ.
5.2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC	บูร บริการ EEC.	สตม.	ผังป.3 งบ.
	กิจกรรม : จัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	บริการ EEC.	สตม.	ผังป.3 งบ.
6	แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		สยศ.ตร.(วจ.)	ผยศ.งป.
6.1	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง	บูร วิจัย	สยศ.ตร.(วจ.)	ผยศ.งป.
	กิจกรรม : การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง	วิจัยมั่นคง	สยศ.ตร.(วจ.)	ผยศ.งป.
6.2	โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	บูร วิจัยพื้นฐาน	สยศ.ตร.(วจ.)	ผยศ.งป.
	กิจกรรม : การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	วิจัยพื้นฐาน	สยศ.ตร.(วจ.)	ผยศ.งป.
7	แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		จต./บช.ก. (บก.ปปป.)	ผังป.5 งบ.

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	คำย่อ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผัง.ป.จป. รับผิดชอบ
7.1	โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	บูร ปปป.	จต./บช.ก.(บก.ปปป.)	ผังป.5 งบ.
	กิจกรรม : จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ป้องกันทุจริต	จต./บช.ก.(บก.ปปป.)	ผังป.5 งบ.
	กิจกรรม : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ป้องกันทุจริต	จต./บช.ก.(บก.ปปป.)	ผังป.5 งบ.
8	แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม		กมค.	ผังป.3 งบ.
8.1	โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	บูร พัฒนา ยุติธรรม	กมค.	ผังป.3 งบ.
	กิจกรรม : การพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	พัฒนายุติธรรม	กมค.	ผังป.3 งบ.
9	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ธุรกิจและสังคมดิจิทัล		สทส.	ผังป.2 งบ.
9.1	โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)	บูร ดีเอ็นเอ	รพ.ตร.	ผวช.งบ.
	กิจกรรม : ระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ	ดีเอ็นเอ	รพ.ตร.	ผวช.งบ.
10	แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม		บช.ทท.	ผังป.3 งบ.
10.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	บูร ท่องเที่ยว	บช.ทท.	ผังป.3 งบ.
	กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ท่องเที่ยว	บช.ทท.	ผังป.3 งบ.
11	แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		ภ.5, ภ.9	ผังป.2 งบ., ผังป.4 งบ.
11.1	โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ	บูร ภาคเหนือ	ภ.5	ผังป.2 งบ.
	กิจกรรม : พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV)	smart cctv	ภ.5	ผังป.2 งบ.